

Source :

ทันหุ้น

59129727

Date : 18 ส.ค. 2559

Page : ๗

No :

KTIS แยกไลน์ธุรกิจ ปั่นกระดาษชานอ้อย ขยายปีกโกยเงินเพิ่ม

ทันหุ้น - KTIS แยกไลน์ธุรกิจใหม่! จ่อควักงบราว 70 ล้านบาท ปั่นโปรดักต์กระดาษชานอ้อย กระจายทรัพยากรเพิ่ม บอสใหญ่ "ณัฐรูปัญญ์ ศิริวิริยะกุล" ชี้นากลุล่วงคาดสร้างรายได้เข้าพอร์ตช่วงไตรมาสนี้ พร้อมปักธงปี 2559 รายได้พุ่งเฉลี่ย 2 หมื่นล้านบาท รับราคาน้ำตาลขึ้น

นายณัฐรูปัญญ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิดเผยว่า กลุ่ม KTIS ได้ทำการผลิตและจำหน่ายเยื่อกระดาษจากชานอ้อยในนามของบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ KTIS ถือหุ้น 100% ก่อตั้งเมื่อปี 2546 โดยในปี 2558 มีรายได้ประมาณ 1,305 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7% ของรายได้รวมของกลุ่ม KTIS ซึ่งนับเป็นอีกสายธุรกิจหนึ่งที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยเยื่อกระดาษชานอ้อยจากโรงงานนี้ได้จำหน่ายให้กับผู้ผลิตกระดาษทิชชู กระดาษรีมที่ใช้ในสำนักงานทั่วไป รวมไปถึงกระดาษในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งสามารถทดแทนการตัดต้นไม้ได้ถึงปีละ 32 ล้านต้น

ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยของกลุ่ม KTIS ใช้กระบวนการฟอกขาวแบบปราศจากคลอรีน อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษชานอ้อยรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยต่อการบริโภค GMP & HACCP ดังนั้น จึงเหมาะสำหรับนำไปทำบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร เช่น ถ้วย จาน ชาม กล่อง ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยังช่วยรักษาสีสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทางกลุ่ม KTIS จึงได้เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากชานอ้อยขึ้นอีก โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 70 ล้านบาท จะสามารถผลิตเพื่อจำหน่าย และรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 นี้เป็นต้นไป

"เราทราบกันดีว่าภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโฟมนั้นสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เพราะย่อยสลายยาก จึงมีการรณรงค์ลดใช้โฟมกันมาหลายปีแล้ว และบรรจุภัณฑ์ชานอ้อยนี้แหละที่จะสามารถนำมาใช้ทดแทนโฟมได้ มีผลดีอย่างมากกับสิ่งแวดล้อม เพราะทำมาจากชานอ้อย ย่อยสลายในเวลาอันรวดเร็ว" นายณัฐรูปัญญ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม กลุ่ม KTIS ยังไม่สามารถประเมินผลตอบแทนในเชิงของรายได้ และกำไรจากโครงการนี้ได้ชัดเจนนักในขณะนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ยอดจากกำลังการผลิตเยื่อชานอ้อยที่มีอยู่เดิม ดังนั้นจะต้องคำนึงถึงลูกค้าเดิมที่เคยสั่งซื้อเยื่อกระดาษชานอ้อยจากกลุ่ม KTIS ด้วย

อนึ่งปี 2559 ทาง KTIS ประเมินรายได้รวมและกำไรสุทธิจะกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2557 ที่มีรายได้รวมประมาณ 2 หมื่นล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท เนื่องมอกราคาน้ำตาลจะเริ่มฟื้นตัว หลังจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคาน้ำตาลในช่วงปลายไตรมาส 3/2558 ถึงต้นไตรมาส 4/2558